

Đề làng nghề cất cánh

Với những lợi thế về bề dày văn hóa lịch sử và hàng chục làng nghề truyền thống hiện có, huyện Kiến Xương hướng tới phát triển làng nghề gắn với du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, tham quan trải nghiệm, đưa làng nghề cất cánh.



Sản phẩm chạm bạc được nhiều du khách mua về sử dụng và làm quà tặng.

Nghề phụ thành nghề chính

Nói là làng nghề nhưng thực ra cả xã đều làm nghề, gọi là nghề phụ nhưng thực chất lại là nghề chính - đó chính là cái hay của một số làng nghề ở huyện Kiến Xương. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử,

làng nghề truyền thống ở nơi đây vẫn phát triển đa dạng và duy trì 25 làng nghề. Nhiều làng nghề, sản phẩm làng nghề có chiều hướng phát triển tốt như chạm bạc Đông Xâm, mây tre đan Thượng Hiến, dệt dũi Nam Cao, gạo rươi Hồng Tiến... Ngoài phát triển ổn định các nghề truyền thống, huyện đã du

nhập thêm một số nghề mới như dệt chiếu nilon, móc sợi, làm lồng mi giả... góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho lao động nông thôn. Đến nay toàn huyện có 6 nghề nhân được công nhận nghề nhân cấp quốc gia, có 3 sản phẩm là chạm bạc Đông Xâm, mầm cây Hồng Tiến, gạo rươi Hồng Tiến đã

được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm làng nghề. Nhiều làng nghề nhận nhíp, hồi hả, làm việc quanh năm và là nguồn thu nhập chính cho người dân địa phương. Điển hình như ở xã Thượng Hiến, nhờ có nghề phụ người dân nơi đây thu nhập ổn định từ 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Ông Phạm Xuân

Hợp, Chủ tịch UBND xã cho biết: Làng nghề truyền thống này từ xưa có cách đây trên 100 năm nhưng đã trở thành nguồn thu nhập chính của người dân trong xã. Nghề này có nhiều công đoạn khác nhau và đa dạng các sản phẩm từ mặt mảy đến các hàng hoa, giỏ hàng phục vụ xuất khẩu nên chưa bao giờ làng nghề dừng hoạt động. Đến nay toàn xã vẫn duy trì 75% số hộ làm nghề, có hai doanh nghiệp lớn và hàng chục cơ sở chuyên cung cấp nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm. Điều đặc biệt nhất là những người ngoài độ tuổi lao động, học sinh, trẻ em, cán bộ, công chức đều có thể làm nghề cho thu nhập cao.

Cùng với đó, huyện Kiến Xương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề. Vì thế, mô hình sản xuất nghề và làng nghề đang từng bước thay đổi sang hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, dịch chuyển dần từ các hộ làm nghề cá thể sang thành lập các doanh nghiệp tư nhân để tăng khả năng phát triển, tăng cạnh tranh trên thị trường. Đến nay, toàn huyện có 18 doanh nghiệp, hợp tác xã và 256 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong làng nghề với trên 10.000 lao động. Điển hình như làng nghề chạm bạc Đông Xâm hiện có trên 300 hộ làm nghề thu hút khoảng 4.000 lao động, tập trung ở 3 xã: Hồng Thái, Lê Lợi, Trà Giang. Năm 2022, giá trị sản xuất từ nghề đạt trên 1.000 tỷ đồng, giá trị

sản xuất tăng bình quân giai đoạn 2018 - 2022 đạt 13,5%/năm, thu nhập bình quân 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề

Cần phải đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề, đó là một trong những định hướng mới trong phát triển làng nghề ở Kiến Xương nhằm đẩy mạnh quảng bá nét đẹp văn hóa làng nghề, qua đó gìn giữ, phát huy, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, phát triển bền vững làng nghề, thu hút thêm nhiều du khách đến với làng nghề nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung. Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Các làng nghề ở huyện được đánh giá vẫn còn rất nhiều dư địa, tiềm năng để xây dựng sản phẩm phục vụ hoạt động du lịch. Nhiều làng nghề còn giữ được nhiều nét đẹp xưa, tạo ra nhiều điểm hấp dẫn và mới lạ cho du khách. Để làng nghề trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc, Kiến Xương sẽ quy hoạch, lựa chọn đầu tư, bảo tồn, gìn giữ những làng nghề đặc trưng, hướng đến nhiều đối tượng khách; xây dựng không gian văn hóa làng nghề; tạo ra những sản phẩm hàng hóa hấp dẫn để thu hút du khách mua sắm; gìn giữ những nét đẹp truyền thống của làng nghề; phát triển hệ thống giao thông tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan. Điển hình như đối với dệt dũi Nam Cao trong thời gian qua không

chỉ trở thành điểm sáng về mô hình, cách làm mới khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống mà còn gắn với du lịch làng quê và du lịch trải nghiệm. Kiến Xương đã và đang hình thành chuỗi du lịch làng nghề từ chạm bạc Đông Xâm đến dệt dũi Nam Cao sang mây tre đan Thượng Hiến tạo ra những sản phẩm, dấu ấn cho du khách trải nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại ở các địa phương. Đối với làng nghề dệt dũi Nam Cao, UBND huyện đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tư liệu để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể làng nghề. Bà Lương Thanh Hạnh, Giám đốc HTX Lụa dũi Nam Cao chia sẻ: Việc khôi phục lại làng nghề đã là một thành công lớn nhưng quan trọng nhất là tôi đã dần hình thành được điểm du lịch trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước đến tham quan mua sắm. Mô hình này được kết hợp giữa nông dân, HTX và công ty, tạo thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. HTX đã xây dựng được vùng nguyên liệu trồng dâu nuôi tằm, thu hút hơn 200 hộ dân ở Nam Cao làm nghề và cơ sở Hạnh Silk trên Hà Nội chịu trách nhiệm tiêu thụ sản phẩm. Điều đặc biệt là làng nghề ở Nam Cao vẫn giữ được hồn cốt, hình ảnh độc đáo của làng quê Việt trước đây như những căn nhà quê xưa, con đường làng nhỏ uốn lượn cùng những hàng cây cảnh, bức tường gạch cổ và những khung cửi gỗ, tiếng

máy dệt và những người già cần mẫn làm nghề tạo nên bức tranh ấn tượng, thú vị đối với du khách. Khi về làng nghề, du khách sẽ được tham quan ngắm cảnh làng quê, làng nghề câu chuyện phục dựng lại làng nghề, chiêm ngưỡng và trải nghiệm đánh ống, se tơ, dệt lụa qua đó hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của làng nghề truyền thống Việt Nam. Vì thế, định hướng của HTX là sẽ xây dựng phát triển nghề dệt dũi kết hợp du lịch trải nghiệm trên quy mô 5ha có đầy đủ cơ sở hạ tầng để đón 50.000 khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 1.000 lao động, đưa doanh thu từ hoạt động thương mại, du lịch tăng trưởng 30%/năm.

Như vậy, phát triển du lịch làng nghề được coi là giải pháp quan trọng trong gìn giữ, bảo tồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, đồng thời hỗ trợ đặc lực cho khu vực nông thôn ở Kiến Xương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Do đó, ngoài việc ban hành cơ chế, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ góp phần khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển nghề và làng nghề Kiến Xương sẽ tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, mời gọi thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển làng nghề, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

THU THUY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÂY ĐẠI DƯƠNG

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân

Cùng với chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn mây Đại Dương, xã Thụy Hải (Thái Thụy) luôn quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), góp phần hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

Mỗi buổi sáng bắt đầu cho một ngày làm việc mới, chị Nguyễn Thị Nga, công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn mây Đại Dương luôn trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như quần áo, mũ, khẩu trang... Chị Nga cho biết: Công nhân làm mây tại phân xưởng luôn phải tiếp xúc với bụi vải, tiếng ồn... là nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến phổi, phế quản. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, chúng tôi luôn ý thức chấp hành quy định bảo đảm ATVSLĐ của Công ty. Trong quá trình làm việc, mỗi người luôn bảo đảm môi trường sạch sẽ, sắp xếp dụng cụ làm việc ngay ngắn, ngăn nắp, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động của cá nhân.

Công ty Cổ phần Tập đoàn mây Đại Dương hoạt động trong lĩnh vực may xuất khẩu, tạo việc làm cho 1.100 lao động với mức lương bình quân từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng. Với mục đích "An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn", cùng với đầu tư, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, thường xuyên kiểm định các thiết bị, Công ty còn xây dựng yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về ATVSLĐ cho công nhân như treo băng rôn, khẩu hiệu, thông báo qua hệ thống loa phát thanh của Công ty, hệ thống bảng tin... Trong đó, hướng trọng tâm vào tuyên truyền việc thực hiện quy chế, quy định, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hiện nay, 100% công nhân Công ty đều được hướng dẫn các biện pháp ATVSLĐ. Chị Tạ Thị Hoa, công nhân Công ty cho biết: Công ty thường xuyên tổ chức các

lớp huấn luyện về ATVSLĐ cho công nhân, nhất là tổ chức diễn tập giả định tình huống cháy, nổ, phòng độc thực phẩm và phòng chống dịch bệnh... Từ đó giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm khắc phục sự cố khi xảy ra mất an toàn lao động. Ngoài ra, Công ty còn quan tâm chăm lo sức khỏe cho công nhân bằng việc nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm đủ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân 2 lần/năm, cấp bổ sung vitamin C cho người lao động trong thời tiết nắng nóng để người lao động tự chăm sóc sức khỏe. Lao động nữ mang thai được bố trí khám định kỳ, cấp thuốc, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ và thai nhi...

Ông Lê Thanh Hiến, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Để công tác ATVSLĐ được thực hiện đạt hiệu quả, Công ty thành lập hội đồng ATVSLĐ với 11 thành viên, duy trì và phát

triển ở khắp các tổ, phân xưởng sản xuất; phân cấp trách nhiệm về bảo đảm ATVSLĐ trong nhà máy cho các thành viên; thành lập đội phòng cháy, chữa cháy và đội sơ cấp cứu. Việc đo kiểm tra môi trường hàng năm tại các xưởng sản xuất, bộ phận khu vực làm việc được quan tâm. Cùng với đó, Công ty tăng cường công tác tự kiểm tra và phối hợp kiểm tra về ATVSLĐ, kịp thời khắc phục các hiện tượng mất an toàn trong lao động sản xuất; triển khai các biện pháp chống nắng vào mùa hè cho công nhân...

Nhờ làm tốt công tác ATVSLĐ nên nhiều năm qua Công ty Cổ phần Tập đoàn mây Đại Dương không để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng nào. Qua đó bảo đảm sức khỏe và tính mạng của người lao động, góp phần vào sự phát triển của Công ty. Hiện nay, Công ty sản xuất trung bình từ 4 - 6 triệu sản phẩm/năm, doanh thu đạt khoảng 120 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hữu Khuyển, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy đánh giá: Những năm gần đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn mây Đại Dương đã triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, quan tâm đầu tư, xây dựng môi trường làm việc an toàn, góp phần bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người lao động. Để duy trì tốt công tác này, Liên đoàn Lao động huyện mong muốn Công đoàn Công ty tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác bảo đảm ATVSLĐ; phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc Công ty tích cực vận động đoàn viên, công nhân lao động tham gia phong trào, tổ chức tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn và người lao động.

TRẦN TUẤN



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Tập đoàn mây Đại Dương.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ TDND Tân Phong đã giải ngân cho 95 lượt khách hàng vay vốn với doanh số cho vay đạt hơn 34 tỷ đồng. Ông Phan Thanh Giang, Giám đốc Quỹ TDND Tân Phong cho biết: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Quỹ luôn lấy khách hàng làm mục tiêu hoạt động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng có vốn phát triển sản xuất; các thành viên đến vay vốn từ Quỹ chỉ trong 1 - 2 giờ, chậm nhất 1 - 2 ngày là đã có thể nhận tiền vay. Để thực hiện tốt phương châm đó, Quỹ luôn chủ động đổi mới, đơn giản thủ tục hành chính về hồ sơ vay vốn, không gây phiền hà cho thành viên; tập trung cao độ, chủ động trong công tác thẩm định và lập hồ sơ giải quyết cho vay. Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình anh Lại Văn Khanh (thôn Thọ Bi, xã Tân Hòa) là một trong những điển hình trong sử dụng vốn có hiệu quả của Quỹ TDND Tân Phong. Vay vốn của Quỹ TDND Tân Phong từ những ngày đầu cơ sở mới thành lập với 4 lao động, đến nay sau 30 năm cơ sở đã không ngừng phát triển, tạo việc làm cho 4 lao động thời vụ và 6 lao động thường xuyên với thu nhập trung bình từ 250.000 - 300.000 đồng/người/ngày. Ngoài sản xuất các sản phẩm đồ gỗ phục vụ đời sống sinh hoạt, anh Khanh còn nhận thi công các điện thờ và từ đường, trung bình mỗi năm thu lãi từ 200 - 300 triệu đồng. Anh Khanh chia sẻ: Quỹ TDND Tân Phong luôn áp dụng cơ chế về lãi suất cho vay rất linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm; công tác giải ngân vốn được thực hiện rất nhanh chóng, không gây phiền hà nên đã hỗ trợ được gia đình tôi rất nhiều nhất là trong giai đoạn gia đình tôi gặp khó khăn.

Cùng với việc chủ trương công tác cải cách thủ tục hành chính, để chia sẻ khó khăn với khách hàng, Quỹ TDND Tân Phong còn thực hiện đa dạng hóa lãi suất; cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi vay cho khách hàng gặp khó khăn; điều

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN PHONG

Đồng hành cùng khách hàng

Hoạt động trên địa bàn 3 xã: Tân Phong, Tân Hòa và Minh Quang của huyện Vũ Thư với 3.805 thành viên, thời gian qua, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Tân Phong luôn kịp thời chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng khách hàng phát triển sản xuất.



Hoạt động giao dịch ở Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Phong.

chỉnh linh hoạt lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, Quỹ thực hiện 6 lần giảm lãi suất cho vay, từ đó tạo điều kiện quan trọng hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Ngoài ra, Quỹ TDND Tân Phong chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể 3 xã Tân Phong, Tân Hòa và Minh Quang đẩy mạnh cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ với dư nợ cho vay đạt 28 tỷ đồng, chiếm 9,68% tổng dư nợ cho vay; đồng thời, đẩy mạnh triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, thiết thực đáp ứng nhu cầu của thành viên và nhân dân trên địa bàn một cách hiệu quả như: cung ứng các dịch vụ thanh toán, dịch vụ

chuyển tiền điện tử 24/7, dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ cho các ngân hàng; thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên... Triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng, quy mô tín dụng của Quỹ TDND Tân Phong tăng trưởng bền vững. Đến hết tháng 8/2023, tổng dư nợ cho vay của Quỹ đạt hơn

289 tỷ đồng với hơn 1.000 khách hàng đang vay vốn, tăng gấp 1,72 lần so với năm 2018; trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm 7,54%, cho vay kinh doanh dịch vụ ngành nghề chiếm 11,87%, cho vay sinh hoạt đời sống chiếm 51,78% và cho vay các đối tượng khác chiếm 28,81% tổng dư nợ cho vay.

MINH HƯƠNG

GAIAI ĐOẠN 2023 - 2028, QUỸ TDND TÂN PHONG PHẤN ĐÁU:

- Tăng trưởng nguồn vốn bình quân đạt 12%/năm; dư nợ cho vay đạt 14%/năm;
- Kết nạp mới 500 thành viên, nâng tổng số thành viên lên 4.274 người;
- Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% tổng dư nợ;
- Tăng trưởng các chỉ tiêu thu, chi tài chính từ 8 - 15%; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng từ 10 - 15%.